

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Hoài Nhơn năm 2023

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Hoài Nhơn năm 2023; với chủ đề năm “*Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn*”. Trong năm 2023, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Hoài Nhơn đạt được những kết quả cụ thể như sau:

#### I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

##### 1. Công tác giáo dục

*Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm triển khai với hình thức sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế.*

Công tác nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên được triển khai hiệu quả. Duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ theo hàng quý<sup>1</sup>; tổ chức thường xuyên các buổi tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kết quả, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 74 buổi tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho ĐVTN trong thị xã; tình hình tư tưởng ĐVTN ổn định, không có các tình huống bất thường xảy ra.

Các cơ sở đoàn trong thị xã duy trì và triển khai tốt các hoạt động trực tuyến, tuyên truyền trên mạng xã hội nhằm giáo dục tư tưởng cho ĐVTN, thường xuyên đăng tải các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội trên các trang mạng xã hội như facebook, zalo OA qua đó góp phần định hướng thông tin, tuyên truyền hiệu quả các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội đến đông đảo ĐVTN. Kết quả, có 1.023 bài viết được đăng tải trong năm 2023.

<sup>1</sup> **Quý I** với chủ đề “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số, đấu tranh trên không gian mạng”. **Quý II** tại địa chỉ do "Ngã Ba Đình" xã Hoài Sơn với chủ đề “Phát huy giá trị di tích lịch sử trong giáo dục truyền thống cho thế hệ”. **Quý III** tại phường Tam Quan Bắc với chủ đề “Vai trò của tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”. **Quý IV** với chủ đề Sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

*Việc triển khai các giải pháp giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được tăng cường.*

Các hoạt động chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết cổ truyền dân tộc được các cấp bộ đoàn triển khai sâu rộng, hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về Đảng, Bác Hồ, về truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường, bất khuất của dân tộc cho ĐVTN.

Tại trường THPT Nguyễn Trân, Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp Đoàn trường tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2023), Tuyên dương **10** học sinh đạt danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*” cấp thị xã và **03** học sinh đạt danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*” cấp Trung ương, năm học 2021 - 2022 và phát động chương trình “*Tết nhân ái*” năm 2023.

Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng, 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân, Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tổ chức chương trình “*Tháng ba biên giới*” năm 2023 với chủ đề “*Biên cương Tổ quốc tôi*” ở Khu phố Ca Công, phường Hoài Hương<sup>2</sup>.

Nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), Thị đoàn Hoài Nhơn tổ chức tọa đàm về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh qua các thời kỳ lịch sử; Đối thoại giữa đồng chí Bí thư Thị uỷ với cán bộ làm công tác Đoàn; tuyên dương **10** gương mặt Hoài Nhơn trẻ tiêu biểu có thành tích xuất sắc năm 2022<sup>3</sup>.

Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 - 18/4/2023), Thị đoàn Hoài Nhơn tham gia Chương trình tuyên dương thanh niên khuyết tật và tuyên dương **03** thanh niên khuyết tật tiêu biểu của thị xã Hoài Nhơn tại Hội nghị do Tỉnh đoàn

<sup>2</sup> Đây là một trong các hoạt động trọng tâm trong chuỗi hoạt động chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023). Tại Chương trình đã có các hoạt động: trao tặng 300 cờ Tổ quốc cho thanh niên ngư dân, trao tặng 10 lưới đựng rác bảo vệ môi trường cho thanh niên ngư dân, tặng “Vật dụng thể thao” cho Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, tặng 02 suất học bổng “Nâng bước em đến trường, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo, tập huấn pháp luật phòng, chống khai thác IUU, ra quân “Hãy làm sạch biển” năm 2023. Đây là một hoạt động thường niên của tuổi trẻ thị xã đối với đơn vị kết nghĩa Đồn Biên phòng Tam Quan Nam.

<sup>3</sup> Phát biểu chỉ đạo tại buổi Đối thoại, đồng chí Bí thư Thị uỷ nhấn mạnh việc tổ chức Đối thoại giữa lãnh đạo và tuổi trẻ thị xã là hoạt động hết sức có ý nghĩa và cần được làm thường xuyên, định kỳ. Qua những ý kiến, câu hỏi của đoàn viên thanh niên đã tạo cơ hội cho lãnh đạo thị xã nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thế hệ trẻ thị xã. Từ đó, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách phát triển thanh niên trong giai đoạn hiện nay. Phổ biến rộng rãi cho thanh niên những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm lo, phát triển thanh niên, tạo điều kiện để ĐVTN bày tỏ nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển KT-XH trên địa bàn TX, giải quyết việc làm cho thanh niên.

Ban Thường vụ Thị đoàn Hoài Nhơn tuyên dương 10 cá nhân đạt giải thưởng “Gương mặt trẻ Hoài Nhơn tiêu biểu” là các đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực đã có những thành tích xuất sắc, những đóng góp tích cực cho công tác Đoàn phong trào thanh thiếu nhi của thị xã trong năm 2022 vừa qua.

tổ chức. Trong năm, Thị xã Hoài Nhơn có 01 gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu được tuyên dương cấp Trung ương tại chương trình “Toả sáng nghị lực Việt” năm 2023<sup>4</sup>.

Nhớ ơn các anh hùng đã hy sinh vì nền độc lập tự do cho dân tộc, nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023), Ban Thường vụ Thị đoàn Hoài Nhơn dâng hương và tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ thị xã Hoài Nhơn.

Nhân Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2023), Thị đoàn Hoài Nhơn chỉ đạo tổ chức, tuyên truyền về câu chuyện tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tuyên dương **10** gương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp thị xã và giới thiệu **07** cá nhân tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tỉnh Bình Định, giai đoạn 2020 - 2023.

Chào mừng Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2023), Thị đoàn Hoài Nhơn, Hội đồng Đội thị xã tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Đội thông qua các buổi sinh hoạt; tổ chức Ngày hội đọc sách; Hội thi tuyên truyền măng non; Hành trình “Đến với địa chỉ đỏ”; tuyên dương **120** cháu ngoan Bác Hồ, **20** gương “*Dũng sĩ nghìn việc tốt*”<sup>5</sup>; gặp mặt cán bộ phụ trách Đội.

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) Việt Nam (15/7/1950 - 15/7/2023), Ban Thường vụ Thị đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các bác cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, hỏi thăm sức khoẻ, đời sống của các bác. Phối hợp tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Cựu TNXP thị xã Hoài Nhơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp.

Nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023), Ban Thường vụ Thị đoàn Hoài Nhơn thực hiện chuỗi hoạt động tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Anh Nguyễn Tiến Hữu - Thanh niên khuyết tật tiêu biểu, được Trung ương Hội LHTN Việt Nam Tuyên dương gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu “Toả sáng nghị lực Việt” năm 2023

<sup>5</sup> Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thị xã Hoài Nhơn lần thứ XXII, năm 2023 đã long trọng được diễn ra. 120 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc đại diện cho hơn 30.000 bạn đội viên, thiếu niên nhi đồng toàn thị xã tham dự Đại hội. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thị xã Hoài Nhơn là dịp để biểu dương, tôn vinh các em đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện, hoạt động Đội và trong phong trào thi đua “Nghìn việc tốt”; Tuyên dương các anh chị phụ trách Đội tiêu biểu đang ngày đêm cống hiến hết mình trong sự nghiệp chăm sóc những măng non của đất nước. Đó chính là những bông hoa đẹp nhất, những món quà ý nghĩa nhất để thiếu nhi toàn thị xã thành kính dâng Đảng, dâng lên Bác Hồ và là nguồn động viên giúp các em tiếp tục phấn đấu học tập, tu dưỡng và rèn luyện xứng đáng với danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng với sự kì vọng của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

<sup>6</sup> Phối hợp tổ chức chương trình Gặp mặt - Tri ân cán bộ, nhân viên từng công tác tại Trạm Bác Ái II, tại chương trình, Thường trực Thị uỷ đã trao tặng 24 suất quà (mỗi suất gồm 1.000.000 đồng tiền mặt và biểu trưng) cho các cán bộ, nhân viên từng công tác tại Trạm Bác Ái II và chia sẻ thực tế về quá trình làm việc trong thời điểm chiến tranh ác liệt, những chia sẻ đều rất chân thực, xúc động về những năm tháng thời hoa lửa; tổ chức “Hành

*Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được tăng cường đẩy mạnh.*

Thị đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 2020 - 2025; cụ thể hóa các nội dung và triển khai hiệu quả, sâu rộng Cuộc vận động “*Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới*”

*Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật* được các cấp bộ đoàn tiếp tục thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực như: thông qua Fanpage Thị đoàn Hoài Nhơn, Zalo OA, website Tuổi Trẻ Hoài Nhơn với **04** bài viết hàng tháng; tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, triển khai Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hội thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên, nữ cán bộ Đoàn; giúp đỡ và cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến; đổi mới, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho ĐVTN Kết quả, đã tổ chức được **32** buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật<sup>7</sup>; tổ chức **09** Hội thi tìm hiểu pháp luật<sup>8</sup>; **01** phiên tòa giả định<sup>9</sup>; giúp đỡ, cảm hóa **55** thanh thiếu niên chậm tiến

---

trình về địa chỉ đó”, Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại Trại Bắc Ái II, đến thăm, tặng 02 suất quà cho Hội viên Hội TNXP tại xã Hoài Phú và lắp đặt 01 trụ điện năng lượng mặt trời; tổ chức thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Hoài Thanh với hơn 300 ĐVTN và trao 10 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 10 triệu đồng.

Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thị xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng và các Gia đình Liệt sỹ Cán bộ Đoàn huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn) với mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng. 100% các phường, xã tổ chức tiếp nhận học sinh về sinh hoạt hè, gắn với tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật cho ĐVTN; 100% các phường, xã, THPT, trực thuộc nhận đỡ đầu các em có hoàn cảnh khó khăn.

<sup>7</sup> sáng ngày 30/6/2023, Thị đoàn phối hợp cùng Đoàn Công an thị xã và Trường THPT Lý Tự Trọng tổ chức Chương trình tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 600 giáo viên, học sinh của trường. Tại chương trình, báo cáo viên của Công an thị xã Hoài Nhơn đã thông tin, tuyên truyền về những nội dung như: tác hại của ma túy, thực trạng tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thị xã hiện nay, dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy; một số phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm này.

<sup>8</sup> Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) Thị đoàn phối hợp cùng Phòng Tư pháp thị xã tổ chức Hội thi “Rung Chuông Vàng” với chủ đề “Thanh niên với kiến thức Pháp luật và Chuyên đổi số” dành cho cán bộ, công chức, viên chức thị xã Hoài Nhơn năm 2023 dành cho 80 thí sinh là đoàn viên cán bộ, công chức, viên chức Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn, Trung tâm y tế Hoài Nhơn, Công an thị xã và Các Cơ quan thị xã. Thông qua hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, vừa là dịp để đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, rèn luyện kỹ năng, năng lực, kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ, khuyến khích đông đảo đoàn viên tham gia tự học, tự rèn nhằm mục đích đa dạng hóa các hình thức học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng và kiến thức, góp phần xây dựng đội ngũ công chức “nắm vững pháp luật, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao”, nâng cao chất lượng công tác.

<sup>9</sup> Chỉ đạo Chi đoàn các Cơ quan thị xã Hoài Nhơn phối hợp với Đoàn trường THPT Nguyễn Du tổ chức “Phiên tòa giả định” tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên thanh niên, học sinh năm 2023. Thời gian gần đây, địa bàn Thị xã có những vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với hình thức đa dạng, phương thức tinh vi, diễn biến phức tạp, người phạm tội ngày càng trẻ hoá, có người mới 16 - 18 tuổi, việc tuyên truyền để đoàn viên thanh niên, học sinh nhận diện được các hành vi và hình thức xử lý của pháp luật về loại tội phạm này là rất thiết.

trở nên tiến bộ, duy trì 17 mô hình hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế cơ hội phát triển; tổ chức, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tham gia Hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hoài Nhơn, lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

## **2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng**

### **2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”**

Phát huy vai trò xung kích của thanh niên, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, các cấp bộ Đoàn trong thị xã đã chủ động tổ chức các phong trào, hoạt động tình nguyện thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Cụ thể:

*Các hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh và hoạt động chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được Ban Thường vụ Thị đoàn chú trọng triển khai thực hiện, như: chỉ đạo các cấp bộ đoàn tổ chức ra quân đồng loạt “Ngày chủ nhật xanh”<sup>10</sup>, “Ngày Thứ bảy tình nguyện” “Hành quân xanh”<sup>11</sup>, “Kỳ nghỉ hồng”<sup>12</sup>, duy trì định kỳ chương trình “Hãy làm sạch biển”; tham gia xây dựng đô thị văn minh và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình làng xã “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.*

Triển khai các phần việc tham gia bảo vệ môi trường, chỉ đạo tổ chức các xã, phường đồng loạt ra quân Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và các phường đồng loạt ra quân hoạt động tham gia xây dựng đô thị văn minh: bóc xóa biển quảng cáo, “Hãy làm sạch biển”, trồng cây xanh dọc tuyến đường, “Ngày chủ nhật xanh”, tham gia Lễ tham gia Lễ mittinh hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (01/6 - 08/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6), Ngày Môi trường thế giới 05/6; Phối hợp cùng UBND thị xã và Quỹ

---

<sup>10</sup> Tổ chức ra quân các ngày 19/3, 28/5, 23/7, 17/9 với nhiều hoạt động sôi nổi: dọn vệ sinh tại khuôn viên nơi làm việc, các tuyến đường; tháo dỡ biển quảng cáo, rao vặt sai quy định; làm sạch biển; thu gom rác thải; phát quang bụi rậm và xóa các điểm tập kết rác sai quy định, quét dọn nghĩa trang,...

<sup>11</sup> Đoàn Công an thị xã phối hợp với Đoàn Công ty CPĐT An Phát, Đoàn Trung tâm Y tế, Đoàn phường Hoài Thanh Tổ chức Hành trình về địa chỉ đỏ địa đạo Gò Quanh - di tích lịch sử cấp tỉnh; khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp, phát thuốc miễn phí; thăm hỏi, khám bệnh, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, tư vấn hỗ trợ giới thiệu việc làm; hướng dẫn kích hoạt Tài khoản định danh điện tử, đăng ký và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

<sup>12</sup> Chi đoàn các Cơ quan thị xã phối hợp với Đoàn xã Hoài Phú tổ chức Chương trình ra quân cao điểm hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè - Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2023 tại trường Mẫu giáo Hoài Phú, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: sơn sửa các vật dụng học tập, đồ chơi thiếu nhi; dọn dẹp vệ sinh khuôn viên sân trường; di chuyển các đồ dùng, thiết bị phế thải tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, trao tặng Công trình thanh niên “Mô hình trường học xanh thân thiện” trị giá 5.000.000 đồng.

bảo vệ môi trường tỉnh Bình Định tổ chức Ngày hội “Thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình và nhận quà tặng” năm 2023<sup>13</sup>.

Tuổi trẻ Hoài Nhơn ra quân thực hiện công trình thanh niên “*Thắp sáng đường quê*” tại thôn Phú Nông, xã Hoài Sơn với kinh phí thực hiện **30.000.000 đồng**; tổ chức xây dựng, bàn giao “*Giếng nước cộng đồng*” với tổng giá trị **60.000.000 đồng** tại khu phố Định Bình Nam và tặng 32 phần quà, suất học bổng dành tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Đoàn xã Hoài Phú khởi công và bàn giao nhà “*Đại đoàn kết*” cho hộ đoàn viên Nguyễn Thị Phương, thôn Cự Tại 1, xã Hoài Phú với tổng giá trị **120.000.000 đồng**.

*Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được các cấp bộ đoàn triển khai đồng bộ và hiệu quả.*

Các hoạt động được triển khai xuyên suốt trong năm, đặc biệt tập trung vào các đợt thi đua cao điểm “*Mừng Đảng - mừng Xuân*” năm 2023 được các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong toàn thị xã tổ chức với nhiều chương trình ý nghĩa, thiết thực đối với từng đối tượng ĐVTTN như: Tại Trường THCS Tam Quan Bắc, Thị đoàn và Hội đồng Đội TX. Hoài Nhơn phối hợp Viện KSNĐ thị xã, Đoàn phường Tam Quan Bắc tổ chức Chương trình “*Mùa xuân cho em - Ngày hội vì bạn*” và phát động phong trào Tuần lễ “*Lì xì heo đất - giúp bạn học tốt*” lần 9, năm học 2022 - 2023; tổ chức chương trình “*Xuân yêu thương*”, “*Hành trình biết ơn Xuân Quý Mão*” năm 2023, chương trình “*Tết ấm với bệnh nhân nghèo*”<sup>14</sup>; tham gia hưởng ứng “*Ngày toàn dân hiến máu*”, “*Hành trình đò*” do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu phát động, thu về 5 đợt là **1.863** đơn vị máu.

Phối hợp Đoàn Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn tổ chức “*Hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác*” thăm tặng quà, khám bệnh, cấp phát thuốc, cắt tóc miễn phí tại thôn 1, xã vùng cao An Toàn, huyện An Lão cho **200** người dân, tặng **90** suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cắt tóc miễn phí cho **50** em thiếu nhi

<sup>13</sup> “Ngày hội thu gom chất thải nguy hại hộ gia đình và nhận quà tặng” năm 2023 với các nội dung: người dân đổi các loại chất thải nguy hại như các loại pin, bình ắc quy, bóng đèn huỳnh quang, nhiệt kế thủy ngân thải bỏ, vỏ chai đựng hóa chất nguy hại, thiết bị điện tử hỏng, giẻ lau dầu nhớt... và nhận quà là các sản phẩm OCOP trên địa bàn TX Hoài Nhơn và sản phẩm gia dụng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường; tuyên truyền về những tác hại của rác thải nguy hại và hướng dẫn người dân cách thức phân loại rác thải; trao tặng 21 “Ngôi nhà của pin” đặt tại UBND các xã, phường và khu vực đông dân cư. Đây là những điểm thu gom pin đã qua sử dụng nhằm tạo thói quen phân loại chất thải tại nguồn, nhất là chất thải nguy hại, góp phần bảo vệ môi trường.

<sup>14</sup> Thăm và tặng các mẹ VNAH tại các phường, xã với mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng, trao tặng 20 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ mỗi suất quà trị giá 1.000.000 đồng và dâng hương di tích lịch sử nơi cấp bến “Tàu Không số” tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ; chương trình “Tết ấm với bệnh nhân nghèo”, trao 20 suất quà, trị giá 7.000.000 đồng đến các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

tại địa phương; tuyên truyền cách phòng, chống một số bệnh thường gặp vào mùa hè, hướng dẫn rửa tay bằng xà phòng, phòng chống bệnh tay chân miệng ở trẻ em.

Phối hợp Đoàn trường Cao đẳng Y tế Bình Định, Đoàn Thanh niên Agribank chi nhánh Bình Định, Nhà thuốc Mát Tay tổ chức Chương trình “*Ngày thanh niên cùng hành động - Tư vấn sức khỏe và tặng quà*” cho trẻ em và người dân phường Hoài Tân, trao tặng 10 suất quà (mỗi suất 300.000 đồng) cho thiếu nhi, tặng 10 suất quà (mỗi suất 350.000 đồng) cho hội viên Hội cựu chiến binh phường có hoàn cảnh khó khăn, hoạt động tư vấn sức khỏe, tặng thuốc bổ xương khớp và 150 suất quà, tổng trị giá **60** triệu đồng cho người dân tại phường Hoài Tân.

Phối hợp cùng Tỉnh đoàn, Bệnh viện đa khoa Thu Phúc trao tặng **100** suất quà Tết và kiểm tra sức khỏe, khám bệnh cấp thuốc cho **200** đoàn viên thanh thiếu nhi, người dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoài Sơn; Tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc cho **300** người dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoài Mỹ.

## **2.2. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng**

Trong năm, Thị đoàn đã tổ chức tập huấn tạo lập và sử dụng Trang Zalo Official Account trên nền tảng mạng xã hội Zalo đến 100% cơ sở, hướng dẫn thiết lập một tài khoản và các thao tác đăng bài để phù hợp với tính chất từng đơn vị, địa phương.

Đề án “*Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022 - 2027*” được phê duyệt kèm theo Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh (gọi tắt là “*Đề án 5299*”) được triển khai mạnh mẽ, đạt kết quả nổi bật. Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Thị đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, công văn chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn trong toàn thị xã phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo của đoàn viên thanh niên tiên phong, đi đầu trong hoạt động chuyển đổi số; nâng cao vai trò của “*Tổ công nghệ số thanh niên*” tại các xã, phường, mỗi đoàn viên là “*một chiến sỹ số*” trong tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử mức độ 2, kết quả hoàn thành đạt và vượt **5/7** chỉ tiêu<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Kết quả việc thực hiện các Chỉ tiêu tại Đề án 5299:

**Chỉ tiêu 1:** “*100% Đoàn viên, thanh niên mở tài khoản sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia*”: đã tạo được **10.269/5.185** tài khoản, đạt **198%** chỉ tiêu.

**Chỉ tiêu 2:** “*Người dân ngoài độ tuổi thanh niên được đoàn viên, thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ mở tài khoản sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia*”: đã tuyên truyền, hỗ trợ người dân tạo **19.503/8.771** đạt **222%** chỉ tiêu

Nhận thức được tầm quan trọng của việc thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng tất yếu trong quá trình phát triển kinh tế toàn cầu, Thị đoàn phối hợp Đoàn VNPT Bình Định ra quân thực hiện thí điểm Tuyến đường “*Thanh toán không dùng tiền mặt*”; đồng thời chỉ đạo Đoàn các xã, phường lựa chọn 01 tuyến đường thực hiện điểm cấp xã có ít nhất 01 tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt.<sup>16</sup>,...

### **2.3. Phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc**

Các cấp bộ đoàn trong thị xã đã tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ĐVTN trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kịp thời nắm bắt, định hướng cho ĐVTN đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự: tổ chức 17 buổi gặp mặt thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; công tác hậu phương quân đội được thực hiện thường xuyên với các hoạt động thiết như: trao tặng quà cho con em, gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho quân nhân xung phong lên đường nhập ngũ; hỗ trợ quân nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương học nghề và tìm việc làm.

---

**Chỉ tiêu 3:** “*Có 40% tổng số tài khoản sử dụng Công dịch vụ công quốc gia có phát sinh giao dịch thực tế*”: đạt **22%/40%** chỉ tiêu.

**Chỉ tiêu 4:** “*80% hồ sơ thủ tục hành chính do đoàn viên, thanh niên thực hiện được giao dịch bằng hình thức trực tuyến*”: đạt **95%/80%** chỉ tiêu.

**Chỉ tiêu 5:** “*Hồ sơ dịch vụ công trực tuyến do đoàn viên thanh niên hỗ trợ thực hiện*”: Đội thanh niên tình nguyện thực hiện dịch vụ công trực tuyến hoạt động tại Bộ phận Một cửa cấp huyện và cấp xã đã hỗ trợ **9.167/6.822** đạt **134%**

**Chỉ tiêu 6:** “*Có ít nhất 06 tin, bài viết đăng trên Trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của đơn vị*”: hiện có **240/204** bài viết đã được đăng, đạt **107%**.

**Chỉ tiêu 7:** “*Phần đầu đạt khoảng 400.000 hộ gia đình có thành viên có tài khoản dịch vụ công và được thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến*”: hiện tại có **23.019/62.645** hộ gia đình được đoàn viên thanh niên thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, đạt **36,7%** chỉ tiêu.

<sup>16</sup> Theo đó, Tuyến đường Quang Trung, phường Bồng Sơn được lựa chọn là Tuyến đường điểm “*Thanh toán không dùng tiền mặt*”. ĐVTN phường Bồng Sơn, VNPT Bình Định cùng đại diện các Khu phố đã trực tiếp đến các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp, quán ăn, tiệm tạp hóa,... để tuyên truyền, phổ biến kiến thức về thanh toán không dùng tiền mặt nhằm tạo sự đồng thuận, tin tưởng và tích cực hưởng ứng của người dân. Đồng thời, tiến hành đăng ký và tạo mã QR-Code, hướng dẫn sử dụng Thanh toán không dùng tiền mặt cho các cơ sở kinh doanh đáp ứng đảm bảo các điều kiện. Cùng với đó, nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của người dân trong chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, Ban Thường vụ Thị đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn thị xã phối hợp, đẩy mạnh triển khai công tác truyền thông, phổ biến kiến thức về các hành vi lừa đảo, biện pháp nhận biết rủi ro, cách phòng tránh và các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong sử dụng công nghệ số, nền tảng số thanh toán không dùng tiền mặt.



Các cấp bộ đoàn trong thị xã đã tổ chức hiệu quả các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư, đặc biệt là tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền về phong trào “3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy) được các cấp bộ đoàn chú trọng thực hiện.

### **3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên**

#### **3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập**

Các hoạt động đồng hành với thanh thiếu nhi trong học tập, nghiên cứu khoa học, làm chủ khoa học công nghệ được các cấp bộ đoàn chú trọng triển khai thực hiện hiệu quả thông qua các phong trào, chương trình như: “*Học sinh 3 rèn luyện*”, “*Dạy tốt, học tốt*”, chương trình “*Tư vấn hướng nghiệp*”; tổ chức Hội thi “*Tuyên truyền, giới thiệu sách*” năm 2023, tham quan, triển lãm xếp sách nghệ thuật<sup>17</sup>,...tham gia MICZ tài năng năm 2023 do Tỉnh đoàn tổ chức<sup>18</sup>.

Phối hợp Phòng Giáo dục – Đào tạo tổ chức Hội thi “*Tin học trẻ*” bậc Tiểu học thị xã Hoài Nhơn năm 2023, trao Giấy Chứng nhận **17** cá nhân có thành tích xuất sắc: **01** Giải Nhất, **02** Giải Nhì, **03** Giải ba, **11** Giải Khuyến khích,...Tham gia Hội thi “*Tin học trẻ*” tỉnh Bình Định lần thứ XXIX, năm 2023 do Tỉnh đoàn tổ chức đạt: **02** Giải Nhì, **02** Giải Ba và **04** Giải Khuyến khích.

Ban Thường vụ Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định tổ chức Diễn đàn tư vấn tâm lý “*Vượt qua chính mình*” tại trường THPT Tăng Bạt Hổ, nhằm tuyên truyền sâu rộng và nâng cao nhận thức trong các em học sinh về các vấn đề liên quan đến tâm lý lứa tuổi; tổ chức Chương trình nghệ thuật “*Đoàn trong trái tim tôi*” năm 2023 tại trường THPT Tăng Bạt Hổ, trao tặng **10** suất trị giá **5.000.000 đồng** cho học sinh 02 trường THPT Tăng Bạt Hổ, THPT Phan Bội Châu có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi nhằm động viên, khích lệ các bạn ĐVTN trong học tập; tham gia Diễn đàn “*Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn*” được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các bạn đoàn viên, thanh niên, các em thiếu nhi; đồng thời trao đổi với thanh thiếu nhi về những vấn đề các bạn trẻ hiện nay đang quan tâm.

---

<sup>17</sup> Ngày 21/4/2023, Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp Đoàn trường THPT Tăng Bạt Hổ tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam: Hội thi “Tuyên truyền, giới thiệu sách” năm 2023; tham quan triển lãm xếp sách nghệ thuật; đọc sách, tặng sách,... Nhân dịp này, Thị đoàn Hoài Nhơn trao tặng đến Đoàn trường THPT Tăng Bạt Hổ Thư viện Kỹ năng sống dành cho bạn trẻ, với mong muốn tạo những điều kiện tốt nhất để đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường THPT được tiếp cận kiến thức và những kết tinh đầy trí tuệ và quý giá từ những cuốn sách hay - những chìa khóa quan trọng - để mỗi bạn trẻ chinh phục mọi khó khăn và chạm đến thành công.

<sup>18</sup> Tại Chương trình, đoàn viên Trần Kim Quý – học sinh trường THPT Lý Tự Trọng đại diện thị xã Hoài Nhơn đạt giải khuyến khích

Phối hợp Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp tỉnh Bình Định tổ chức Chương trình tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2022 – 2023 với chủ đề “Hiểu mình - Hiểu nghề - Sáng tương lai” thu hút **900** ĐVTN từ các trường THPT chuyên Chu Văn An, THPT Tăng Bạt Hổ, THPT Phan Bội Châu.

Chỉ đạo Đoàn các trường THPT thành lập **07** đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi kỳ thi “*Tuyển sinh vào lớp 10*” trên toàn thị xã với hơn 100 ĐVTN và 06 đội thanh niên tình nguyện kỳ thi THPT tại 06 điểm trường, thu hút 150 ĐVTN tham gia.

Tổ chức lớp tiếng anh giao tiếp miễn phí cho thiếu nhi hè 2023 tại phường Hoài Hương do các bạn ĐVTN là giáo viên tiếng anh, đối tượng học tập chủ yếu là các bạn học sinh từ lớp 1, 2 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

### **3.2. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp**

Công tác tư vấn, giới thiệu, định hướng việc làm cho ĐVTN tiếp tục được các cấp bộ đoàn triển khai hiệu quả, phối hợp Trung tâm giới thiệu việc làm, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Phiên giao dịch việc làm thu hút hơn **120** ĐVTN tham gia. Các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế được các cấp bộ Đoàn chú trọng triển khai thực hiện, tiếp tục duy trì hoạt động của các CLB thanh niên làm kinh tế, xây dựng các mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất: Dự án vay vốn để Mở rộng cơ sở sản xuất và kinh doanh Ngũ cốc – Trà hoa của chị Nguyễn Thị Bích Liễu, khu phố Cự Lễ, phường Hoài Hảo, dự án sản xuất tranh của Nguyễn Quốc Thành tại khu phố Lâm Trúc 1, phường Hoài Thanh từ Quỹ “*Thanh niên Bình Định lập nghiệp, khởi nghiệp*” 200.000.000 đồng; tham quan, tìm hiểu quy trình sản xuất tại các cơ sở, mô hình trên thị xã<sup>19</sup>; duy trì Hợp tác xã thanh niên Hoài Phú.

Tuổi trẻ Hoài Nhơn tham gia Vòng Chung kết Cuộc thi *Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên Bình Định lần thứ III năm 2023* với 02/9 Dự án vào Vòng Chung kết. Với những kiến thức, cũng như kinh nghiệm thực tiễn 02 dự án của thanh niên Hoài Nhơn đã vinh dự đạt **01 giải Nhất** và **01 giải Ba** của cuộc thi. Giải nhất thuộc về Dự án sản xuất các sản phẩm từ sen - kết nối du lịch sinh thái, trải nghiệm tại địa phương của anh Nguyễn Văn Xong và anh Phan Ngọc Vũ, Giải ba thuộc về dự án Chế tác mô hình, tượng, khuôn mẫu của anh Chế Hoài Kết.

---

<sup>19</sup> Tham quan, học hỏi các mô hình phát triển kinh tế: tượng, khuôn mẫu tại Cơ Sở Sản Xuất Tượng – Khuôn Mẫu Bảo Khang của anh Chế Hoài Kết tại Phường Hoài Tân, cơ sở sản xuất kinh doanh tranh trang trí Chân Thiện Mỹ, Trà – Bột sen, mô hình nuôi cá lăng đuôi đỏ tại Hồ Phú Nông, mô hình lươn thương phẩm, cơ sở may in đồng phục Thiên Ân.

Tại Nhà văn hóa khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn, Thị đoàn Hoài Nhơn và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên giao khoa học – kỹ thuật trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ cho đoàn viên thanh niên các xã, phường Bồng Sơn, Hoài Tân, Hoài Đức, Hoài Mỹ. Tại chương trình trao tặng mô hình “*Vườn cây ăn trái*” hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp gồm 30 cây mít giống, 10 cây bơ giống và phân bón hữu cơ các loại đến đoàn viên thanh niên làm kinh tế tại khu phố Thiết Đính Bắc, phường Bồng Sơn.

Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã tổ chức lớp Tập huấn chuyên giao khoa học – kỹ thuật nuôi cua biển thương phẩm trong hộp nhựa tại xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn. Tham gia lớp tập huấn, 50 đoàn viên thanh niên và hội viên nông dân được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn những kỹ thuật cơ bản như thiết kế, xây dựng bể nuôi, chọn giống, các biện pháp xử lý nước hệ thống tuần hoàn khi nuôi cua trong hộp nhựa, hạn chế mầm bệnh xâm nhập và tiết kiệm nước. Bên cạnh đó, 02 cơ quan tiến hành thẩm định điều kiện ban đầu đối với mô hình khuyến nông năm 2024 của thanh niên: “*Nhân rộng mô hình nuôi cá thát lát cườm trong hồ thủy lợi*” tại xã Hoài Phú. Đây là mô hình độc đáo đang được các ngành chức năng thẩm định để thanh niên xã Hoài Phú thực hiện và nhân rộng. Góp phần chuyển dịch cơ cấu vật nuôi trong nông nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển và tạo việc làm cho nguồn lao động nhàn rỗi ở địa phương.

**3.3. Đồng hành với thanh thiếu nhi phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần** tiếp tục được các cấp bộ đoàn duy trì triển khai hiệu quả với nhiều hình thức mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế.

Trong năm, Thị đoàn đã phối hợp tổ chức và tham gia, đạt thành tích cao tại các cuộc thi cấp tỉnh và thị xã tổ chức như: Phối hợp cùng đơn vị đồng hành Đặc sản Bà Xê tổ chức thành công Giải bóng đá học sinh khối trường THPT thị xã Hoài Nhơn lần thứ II, năm 2023<sup>20</sup>; Vô địch Giải bóng đá thanh niên khối THPT toàn Tỉnh Bình Định lần 2, năm 2023; Vô địch Giải bóng đá Thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2023; Tham gia Liên hoan “*Chèo Bảo trợ*” trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Định năm 2023

Phối hợp tổ chức 05 lớp học “*Rèn luyện kỹ năng sống*”, 07 buổi tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe vị thành niên, Diễn đàn truyền thông “*Phòng chống*

---

<sup>20</sup> Giải đấu khởi tranh trong các ngày ngày 04, 05 và ngày 11/03/2023, quy tụ 06 đội bóng đến từ các trường THPT trên địa bàn thị xã. Kết quả, Cúp Vô địch đã thuộc về trường THPT Nguyễn Du; giải Nhì thuộc về trường THPT Tam Quan và trường THPT Nguyễn Trân đạt giải Ba, THPT Tăng Bạt Hổ đạt giải Khuyến Khích. Giải đấu kết thúc thành công, đã để lại nhiều hình ảnh đẹp, dấu ấn trong lòng cổ động viên, tiếp tục là sân chơi lành mạnh, bổ ích, là cơ hội để các em học sinh phát huy tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, nâng cao sức khỏe, phục vụ tốt cho việc học tập.

*đuổi nước, xâm hại tình dục và bạo lực học đường”* tại các liên đội Tiểu học và THCS

Khởi công, xây dựng và khánh thành “*Sân thể thao cộng đồng*” tại thôn Quy Thuận xã Hoài Châu Bắc - Công trình thanh niên cấp Trung ương với tổng kinh phí trị giá **150.000.000** đồng, gồm có: sân đá bóng đá 7 người, khu tập thể dục thể thao cùng các hạng mục tiện ích nhằm đảm bảo cảnh quan công cộng tại cộng đồng dân cư; trao tặng sân chơi thiếu nhi “*Vì đàn em thân yêu*” 2023 tại trường Tiểu học số 1 Hoài Đức, gồm cả hạng mục: bập bênh, xích đu thú nhún,... tổng kinh phí **15.000.000** đồng.

Phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã tổ chức tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma túy và bạo lực gia đình trong nữ thanh niên, hội viên tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ với sự tham gia **80** nữ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên và hội viên phụ nữ thuộc thôn Lộ Diêu. Tại Chương trình, trao tặng 10 suất quà cho nữ đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất **100.000** đồng.

Phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức **03** lớp bơi và tuyên truyền các kỹ năng phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2023: Hoài Phú, Hoài Sơn, Hoài Thanh.

Tổ chức Chương trình trải nghiệm “*Chúng em là chiến sỹ cảnh sát phòng cháy, chữa cháy*” tại trường THCS Hoài Xuân và Tiểu học số 1 Hoài Mỹ với sự tham gia **300** em học sinh<sup>21</sup>.

#### **4. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng**

Công tác chăm lo, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được các cấp bộ Đoàn quan tâm, thực hiện với nhiều chương trình hiệu quả như: Tại Trường THCS Tam Quan Bắc, Thị đoàn và Hội đồng Đội TX. Hoài Nhơn phối hợp Viện KSNĐ thị xã, Đoàn phường Tam Quan Bắc tổ chức Chương trình “*Mùa xuân cho em - Ngày hội vì bạn*” và phát động phong trào Tuần lễ “*Lì xì heo đất - giúp bạn học tốt*” lần 9, năm học 2022-2023.

Ban Thường vụ Thị đoàn Hoài Nhơn - Hội đồng Đội thị xã phối hợp Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định tổ chức Ngày hội “*Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn*”, tặng **10** suất học bổng, với trị giá **500.000** đồng mỗi

---

<sup>21</sup> Tại Chương trình, các em học sinh đã có buổi trải nghiệm thú vị, đóng vai là một người lính cứu hỏa và được các anh cán bộ, chiến sỹ phổ biến kiến thức hữu ích về phòng cháy, chữa cháy như: kỹ năng xử lý khi phát hiện cháy xảy ra; kỹ năng thoát hiểm khi có cháy xảy ra; kỹ năng thoát nạn trong không gian có khí độc; kỹ năng thoát hiểm nhà cao tầng...

suất đến các em học sinh đã không ngừng nỗ lực, vươn lên trong học tập, rèn luyện nhằm kịp thời khích lệ, động viên tinh thần hiếu học của các em.

Phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thị xã Hoài Nhơn, lần thứ XXII, năm 2023 tuyên dương **120** đại biểu cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc đại diện cho hơn 30.000 bạn đội viên, thiếu niên nhi đồng; tuyên dương **20** gương “*Dũng sỹ nghìn việc tốt*” cấp thị xã năm học 2022; tặng **10** học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, trị giá mỗi suất quà **01** triệu đồng.

Phòng Giáo dục – Đào tạo, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp tổ chức Trại hè Văn hóa truyền thống thiếu nhi thị xã Hoài Nhơn năm 2023, trao **128** Giải, trong đó **06** Giải tập thể và **122** Giải cá nhân đối với 04 nội dung: Tiếng hát Hoa Phượng đỏ, Vẽ tranh, Kể chuyện sách và biểu diễn nhạc cụ; Diễn đàn trẻ em năm 2023, tuyên truyền về chuyên đề “*Ma túy học đường - Kết thúc khi chưa bắt đầu*”; Đối thoại giữa Lãnh đạo thị xã với trẻ em về chủ đề “*Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em*” với các chủ đề: bạo lực ngôn từ, bạo lực trẻ em, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại, nguyện vọng của trẻ,...

Hội đồng Đội thị xã tham gia “*Cuộc thi vẽ tranh Bình Định quê hương em*” năm 2023 do Hội đồng Đội tỉnh Bình Định – Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tổ chức đạt: **01** Giải nhất, **02** Giải nhì, **01** Giải ba.

Tổ chức Chương trình Ngày Chiến sỹ tình nguyện “*Vì đàn em thân yêu*” và tuyên truyền kỹ năng tuyên truyền kỹ năng phòng, chống thương tích ở trẻ em với sự tham gia hơn 100 học sinh trên địa bàn phường Tam Quan; tặng **20** suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với mỗi suất quà trị giá **300.000** nghìn đồng.

## **5. Công tác quốc tế thanh niên**

Các cấp bộ đoàn tích cực tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên, giúp thanh niên có thêm bản lĩnh, tự tin hội nhập thông qua duy trì các câu lạc bộ ngoại ngữ: tham gia dự thi và đạt giải cấp tỉnh - CLB “*Nguyen Du English Club*” thuộc Đoàn trường THPT Nguyễn Du và video dự thi của CLB “*Media Club of Nguyen Tran High School*” thuộc Đoàn trường THPT Nguyễn Trân thực hiện.

## **6. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên**

### **6.1. Công tác cán bộ đoàn**

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ đoàn được Thị đoàn đặc biệt quan tâm. Kịp thời tham mưu với Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Thị ủy thực trạng

thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, tình hình cán bộ tại cơ quan Thị Đoàn; những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, bố trí công tác cho cán bộ lớn tuổi; tổ chức Hội nghị công tác bổ sung quy hoạch các chức danh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hoài Nhơn, khóa XX, nhiệm kỳ 2022 – 2027; chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức kiện toàn đội ngũ cán bộ đoàn kịp thời, đảm bảo theo Điều lệ.

### **6.2. Công tác đoàn viên**

Trong năm, Thị đoàn đã thành lập **02** cơ sở Đoàn: Đoàn trường Trung tâm GDNN – GDTX với **09** đồng chí Ban Chấp hành; Chi đoàn Công ty CP Công nghệ WASHHNC với **05** đồng chí Ban Chấp hành; Hạ cấp và chuyển sinh hoạt **01** đơn vị: Chi đoàn Ngân hàng NN&PTNT Hoài Nhơn.

Thị đoàn Hoài Nhơn phối hợp Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ Đoàn, Hội năm 2023 với **80** đồng chí là Cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt toàn thị xã; Tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2023<sup>22</sup>

Thị đoàn đã chỉ đạo và ban hành văn bản phân bổ chỉ tiêu kết nạp đoàn viên mới cho các cơ sở Đoàn ngay từ đầu năm: **54** lớp cảm tình Đoàn và kết nạp được **1.350** đoàn viên mới, 100% đoàn viên mới được phát thẻ đoàn, cài đặt và sử dụng Ứng dụng Thanh Niên Việt Nam. Kịp thời hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở Đoàn thao tác nghiệp vụ trên Phần mềm Quản lý đoàn viên đảm bảo theo yêu cầu

### **6.3. Công tác kiểm tra, giám sát**

Ban Thường vụ Thị đoàn ban hành Kế hoạch và kiểm tra công tác vay vốn tại **14** phường, xã về tình hình vay và sử dụng vốn vay ủy thác từ NHCSXH trong thanh niên; cử lãnh đạo Thị đoàn tham gia các Đoàn Giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã tiến hành giám sát các đơn vị theo kế hoạch; tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2022 – 2023 tại **07** trường THPT; kiểm tra, đánh giá kết quả công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi các xã, phường và các đơn vị trực thuộc năm 2023.

---

<sup>22</sup> Tại buổi tập huấn, 80 cán bộ đoàn được trang bị các kỹ năng mềm của người cán bộ Đoàn - Hội; kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, hoạt náo trò chơi teamwork, teambuilding. Bên cạnh đó là được trang bị hệ thống kiến thức nền tảng tại chuyên đề “Một số vấn đề lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Xã hội chủ nghĩa ở nước ta”; Chuyên đề “Kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, tích cực cho Đoàn viên thanh niên”. Tại bế mạc lớp tập huấn, Thị đoàn Hoài Nhơn tổ chức Vòng Chung kết “Bí thư Chi đoàn tài năng” trong khuôn khổ Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi thị xã Hoài Nhơn năm 2023. Tổng kết Hội thi, Ban Tổ chức trao **09** Giải thưởng gồm **01** giải Nhất, **01** giải Nhì, **03** giải Ba và **04** giải Khuyến khích. Theo đó, Giải Nhất đã thuộc về đồng chí Đặng Đức Toàn – Bí thư Chi đoàn trường THCS Hoài Hải.

#### **6.4. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên**

Về công tác xây dựng tổ chức Hội LHTN Việt Nam, các cấp bộ đoàn tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên chủ động phối hợp với Ủy ban Hội LHTN Việt Nam cùng cấp triển khai thực hiện các chương trình, cuộc vận động lớn của Hội.

Chương trình “Ngày đoàn viên” năm 2023, trao tặng công trình thanh niên sân bóng chuyên, trang phục thi đấu bóng chuyên và 20 suất quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại công ty TNHH Sinh Phát VN; tuyên truyền phát luật và tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cho ĐVTN công nhân tại công ty; giao lưu bóng chuyên và các trò chơi dân gian như: kéo co, đua thuyền trên cạn... giữa các ĐVTN.

Hội LHTN Việt Nam thị xã đến thăm, tặng quà chúc mừng Đại lễ Phật đản 2023 – Phật lịch 2.567 tại chùa Linh Sơn, Chùa Huệ Quang và chia sẻ những phần việc ý nghĩa của nhà của trong thực hiện các phong trào địa phương: công tác thiện nguyện, giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ gia đình chính sách,...

Hội LHTN Việt Nam thị xã tổ chức Lễ kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và trao Giấy chứng nhận 10 gương thanh niên tiêu biểu, Trao cho 09 đồng chí nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”, Ký kết thoả thuận triển khai chương trình “F.Friends - Bạn đồng hành”; Phát động thi đua, tổ chức các hoạt động Chào mừng Đại hội Hội các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã Hoài Nhơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, như Giải Tennis trong thanh niên mở rộng năm 2023, phát động cuộc thi Thiết kế logo Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp thị xã.

#### **7. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị:**

Trong năm 2023, các cấp bộ Đoàn chú trọng việc đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Kết quả, toàn thị xã đã giới thiệu 255 đoàn viên ưu tú, đã kết nạp **256/361** đồng chí trên toàn Đảng bộ, chiếm tỷ lệ **70.9%** trên tổng số Đảng viên mới kết nạp, trong đó có **29** Đảng viên là học sinh các trường THPT.

## **II. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Ưu điểm**

Trong năm 2023, với chủ đề năm “Chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Hoài Nhơn đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn từng bước đổi mới về nội dung và hình thức; xung kích, tiên phong trong hoạt động

chuyển đổi số; quán triệt và học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp; ... Các hoạt động phong trào cách mạng của Đoàn được tổ chức rộng khắp, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị đã đem hiệu quả, thiết thực đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thanh thiếu nhi và nhân dân.

Với những kết quả đạt được, Thị đoàn Hoài Nhơn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phân loại đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định năm 2023, dẫn đầu Cụm thi đua số 01.

## **2. Hạn chế**

- Việc triển khai thực hiện các phong trào hành động của Đoàn còn dàn trải chưa đi vào chiều sâu; công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp còn ít chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.

- Công tác phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước gặp nhiều khó khăn. Việc tổ chức sinh hoạt Đoàn, Hội tại địa bàn dân cư và trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gặp nhiều khó khăn, một số nơi chưa hiệu quả.

- Việc tham gia vào hoạt động chuyển đổi số của đoàn viên thanh niên toàn thị xã nhìn chung đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tuy nhiên một số khó khăn về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, những lỗi hệ thống từ nhà cung cấp dịch vụ và vào cuộc chưa mạnh mẽ, kịp thời của một số đơn vị đã ảnh hưởng lớn tới chất lượng trong các đợt ra quân tuyên truyền, hỗ trợ người dân trong việc tiếp cận những thành tựu công nghệ trong quá trình chuyển đổi số.

## **3. Bài học kinh nghiệm**

- Các hoạt động của Đoàn phải đảm bảo sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện và sâu sát của các cấp ủy Đảng; chủ động nắm bắt, vận dụng các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Đoàn; kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng, làm tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền.

- Đa dạng hóa công tác giáo dục của Đoàn, làm cho mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên thấm nhuần Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội và pháp luật của Nhà nước; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của đoàn viên, thanh thiếu niên.

- Hoạt động của Đoàn phải gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội từng địa phương, đơn vị; biết kết hợp hài hòa giữa lợi ích chính đáng của thanh niên với thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm khơi dậy và phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Trên đây là báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Hoài Nhơn năm 2023, Ban Thường vụ Thị đoàn kính báo cáo các cấp lãnh đạo biết, theo dõi và chỉ đạo.

**Nơi nhận:**

- Tỉnh đoàn Bình Định;
- TT Thị ủy;
- Ban DV, TG Thị ủy;
- VP TU, VP HĐND&UBND thị xã;
- Các cơ sở Đoàn trong toàn thị xã;
- Lưu VP./.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ THỊ ĐOÀN  
BÍ THƯ**



**Huỳnh Thị Bích Trang**

TỈNH ĐOÀN BÌNH ĐỊNH  
BCH ĐOÀN THỊ XÃ HOÀI NHƠN

**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

\*\*\*

Hoài Nhơn, ngày tháng 12 năm 2023

Số: -CTr/ĐTN

DỰ THẢO

## CHƯƠNG TRÌNH

**Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Hoài Nhơn năm 2024**

### I. CHỦ ĐỀ: “Thanh niên tình nguyện”

### II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn thị xã lần thứ XX; các Kế hoạch của Ban Thường vụ Thị đoàn thực hiện các chương trình, đề án trong Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2030; các chủ trương mới, đề án trọng điểm nhiệm kỳ 2022 - 2027.

2. Thực hiện chủ trương “3 liên kết”, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện. Tổ chức hiệu quả các đợt hoạt động tình nguyện cao điểm, các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ, tình nguyện theo khối đối tượng, tại các địa bàn xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích tổ chức các hoạt động tình nguyện trực tuyến, tình nguyện theo dự án, giai đoạn nhiều năm nhằm giải quyết triệt để vấn đề trên một địa bàn.

3. Triển khai các giải pháp phát triển năng lực khởi nghiệp cho thanh niên, tham gia kiến tạo môi trường hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển đất nước trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

4. Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Đoàn, tăng cường ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

5. Kiên trì triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu.

6. Phối hợp, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thị xã Hoài Nhơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

### III. CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1. **100%** cán bộ đoàn, đoàn viên, **80%** thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đoàn.

2. Hơn **30.000** lượt đoàn viên, thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức Đoàn, Hội tổ chức.

3. Ít nhất **36** ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa.

4. **60%** thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện, **35%** thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, **45%** thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

5. Hơn **18.000** cây xanh được đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới.

6. Ít nhất **17** mô hình khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế của thanh niên được tổ chức Đoàn hỗ trợ.

7. Hơn **9.400** lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; **1.870** thanh niên được giới thiệu việc làm.

8. Hơn **6.000** lượt thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

9. Hơn **155** thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ.

10. **50%** đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt **66,5%**.

11. **290** đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, phần đầu hoàn thành chỉ tiêu do cấp ủy giao về kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên.

### IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN

#### 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục

##### *1.1. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:*

Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” vào dịp kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2024) và kỷ niệm 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2024). Xây dựng, triển khai mô hình “Nhật ký điện tử thanh niên làm theo lời Bác”. Tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập, tìm hiểu chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

##### *1.2. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên*

- Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn thị

xã lần thứ XX. Tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đoàn, Hội, Đội trên các kênh của Đoàn. Tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị cho 100% đoàn viên mới kết nạp và tổ chức để cán bộ Đoàn học tập lý luận chính trị. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”. Tăng cường các giải pháp nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh niên. Tổ chức nâng cao nhận thức, tập huấn kỹ năng nhận diện, đấu tranh với các thông tin sai trái, thù địch trên không gian mạng cho thanh niên. Tham mưu tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với đoàn viên, thanh niên.

### ***1.3. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi***

Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị cao điểm nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của Đảng, của Đoàn; duy trì các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và thấp nển tri ân các anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7 và Tết nguyên đán... Tổ chức chiến dịch truyền thông “Đoàn của chúng ta”. Tổ chức các hội thi, liên hoan, tuyên truyền ca khúc cách mạng, tìm hiểu lịch sử Việt Nam trong các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu về truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; thực hiện các phần việc, công trình chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp.

***1.4. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi:*** Tăng cường các giải pháp triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội. Tổ chức các nội dung, hoạt động nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Tổ chức các hoạt động, cuộc thi để phát huy thói quen đọc sách cho thanh thiếu nhi.

***1.5. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm theo Hiến pháp và Pháp luật” trong đoàn viên, thanh niên:*** Chủ động phối hợp với các ngành trong công tác hỗ trợ, giáo dục, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến, tham gia phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội. Duy trì và phát triển các mô hình tư vấn pháp lý trẻ trong hệ thống Đoàn. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh niên 2020. Tổ chức triển khai, thực hiện các quy định của Luật Thanh niên

2020, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho thanh thiếu nhi, như: Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật; xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến...

**1.6. Đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục:** Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục thanh thiếu nhi. Xây dựng các bộ công cụ tuyên truyền, các sản phẩm truyền thông trên internet, các ứng dụng trên mạng xã hội và các thiết bị di động thông minh có nội dung tuyên truyền, giáo dục theo hướng trẻ trung, sinh động, phù hợp với thị hiếu của thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng xã hội trong định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị thẩm mỹ cho đoàn viên, thanh niên. Chú trọng tính nêu gương, trước hết là của cán bộ Đoàn. Đa dạng hóa các hình thức, sản phẩm tuyên truyền trực quan.

## **2. Triển khai các phong trào hành động cách mạng**

### **2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”**

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tại chỗ và cao điểm, trong đó, quán triệt thực hiện chủ trương “3 liên kết” trong triển khai các hoạt động tình nguyện. Tập trung nguồn lực vào những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

- Đẩy mạnh việc triển khai Kế hoạch của Đoàn thực hiện Chương trình “Tăng cường năng lực quản lý, điều phối hoạt động tình nguyện cho đội ngũ cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam các cấp giai đoạn 2022 - 2030”. Định hướng, hướng dẫn việc triển khai hoạt động tình nguyện trực tuyến. Nghiên cứu, thực hiện các giải pháp triển khai hiệu quả bản đồ số hóa nguồn lực tình nguyện.

- *Tình nguyện xây dựng nông thôn mới:* Triển khai Kế hoạch Tuổi trẻ phát triển nông nghiệp, nông thôn và tăng trưởng xanh giai đoạn 2022 - 2030; tham gia thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ, động viên thanh niên nông thôn làm kinh tế, đặc biệt là hỗ trợ về kiến thức, nguồn vốn, thị trường. Triển khai Mạng lưới Trí thức trẻ tham gia xây dựng nông thôn mới và các đội hình Trí thức trẻ tình nguyện tham gia tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- *Tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh:* Triển khai các nội dung theo Hướng dẫn số 13-HD/TWĐTN-CNĐT ngày 12/4/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về triển khai phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh”. Đảm nhận xây dựng các tuyến phố (đường, hẻm) văn minh với các tiêu

chí “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn”. Tổ chức nghiên cứu đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý và vận hành đô thị thông minh, giao thông thông minh.

- *Tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh*: Triển khai Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 - 2027. Xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình, cuộc vận động “Chống rác thải nhựa”, “Hãy làm sạch biển”,... Vận động người dân hình thành thói quen 4T (Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái chế). Triển khai các mô hình tạo nguồn cây xanh như “Vườn ươm thanh niên”, “Đổi rác lấy cây”, “Vườn cây sinh kế”... Tích cực hỗ trợ các dự án, ý tưởng sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong lĩnh vực môi trường. Tổ chức các hoạt động, chương trình, các kênh tư vấn phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ người dân chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

- *Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông*: Đẩy mạnh việc triển khai Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Thành lập và duy trì các đội hình phản ứng nhanh giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Duy trì các mô hình Công trường an toàn giao thông, Điểm giao cắt đường bộ - đường sắt an toàn. Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan để tổ chức các kênh tiếp nhận thông tin phản ánh, xử lý các điểm ùn tắc giao thông. Tổ chức các diễn đàn “An toàn giao thông - Hành động của Thanh niên”.

- *Tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng*: Vận động thanh niên tiên phong ứng dụng chuyển đổi số phục vụ đời sống, sinh hoạt. Xây dựng kế hoạch, vận động nguồn lực thực hiện các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, hiến máu tình nguyện. Tăng cường cơ chế phối hợp tổ chức các hoạt động giữa các huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc tạo thành các cụm chiến dịch tổ chức trên các địa bàn trọng điểm.

- *Trong triển khai các đợt tình nguyện cao điểm*: Tổ chức đợt tình nguyện cao điểm trong toàn Đoàn kỷ niệm 10 năm “Năm Thanh niên tình nguyện” và 25 năm “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trong Tháng thanh niên năm 2024 và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2024.

## **2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”**

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chuyển đổi số. Đẩy mạnh truyền thông về phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”. Xây dựng các nội dung cụ thể phát động

thanh niên sáng tạo phù hợp với từng khối đối tượng thanh niên. Chú trọng kết nối và thu hút các nguồn lực hỗ trợ tạo môi trường, khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong thanh thiếu nhi.

- *Sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học*: Tổ chức các hoạt động, cuộc thi học tập, nghiên cứu, tập sự nghiên cứu khoa học. Khuyến khích đăng ký nghiên cứu các đề tài khoa học giải quyết những nhiệm vụ thực tiễn. Đề xuất cấp có thẩm quyền giao các nhiệm vụ đề tài nghiên cứu cho thanh niên. Xây dựng các mô hình hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

- *Sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh*: Tổ chức Đoàn xây dựng các yêu cầu sáng tạo hoặc chủ động đề xuất cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị đưa ra yêu cầu đối với từng khối đối tượng thanh niên. Tham mưu cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đề xuất ý tưởng, sáng kiến trong ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, phát triển lao động, sản xuất, kinh doanh. Chủ động đảm nhận, đề xuất nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các công trình mang hàm lượng giá trị cao.

- *Sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân và đời sống sinh hoạt*: Triển khai Đề án “Nâng cao năng lực số cho thanh niên Bình Định giai đoạn 2023 - 2030”. Tổ chức tập huấn về công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp. Tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số, kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho thanh niên. Tiếp tục duy trì, triển khai hiệu quả Tổ Công nghệ số cộng đồng.

- Tổ chức các giải thưởng, cuộc thi, ngày hội sáng tạo trẻ các cấp. Phát triển các câu lạc bộ, sinh hoạt đội, nhóm về công nghệ số, chuyển đổi số; tổ chức các chương trình, diễn đàn công nghệ số trong thanh thiếu nhi. Nghiên cứu, lựa chọn các ý tưởng, sáng kiến đạt giải cao tại các cuộc thi để hỗ trợ, hiện thực hóa, ứng dụng trong đời sống xã hội.

- Tổ chức tuyên dương các nhà khoa học trẻ tiêu biểu trong các lĩnh vực. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” trong thanh niên công chức, viên chức. Tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương có chính sách khuyến khích, phát huy đoàn viên, thanh niên đề xuất sáng kiến giải quyết các vấn đề thực tiễn của đơn vị.

### **2.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”**

- *Xung kích trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh*: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự; phối hợp với các cơ quan chức năng

tổ chức các hoạt động tiễn tân binh và đón thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.

- *Xung kích tham gia thực hiện cuộc vận động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ*: Triển khai Cuộc vận động Nghĩa tình biên giới, biển đảo giai đoạn 2023 - 2028. Đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thiết thực của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên hướng về biển đảo. Tổ chức các hoạt động kết nghĩa giữa các tổ chức Đoàn, Hội khu vực đồng bằng với khu vực biển đảo. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm sóc, giúp đỡ gia đình, thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang công tác nơi biên giới, biển đảo.

- *Xung kích đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư*: Xây dựng và thường xuyên tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng và duy trì hoạt động các mô hình, đội hình thanh niên xung kích giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư. Đẩy mạnh mô hình kết nghĩa giữa tổ chức Đoàn trong lực lượng vũ trang với tổ chức Đoàn trên địa bàn dân cư, trường học, doanh nghiệp. Triển khai, duy trì các mô hình giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến trên địa bàn dân cư.

### **3. Triển khai các chương trình đồng hành với thanh niên**

#### **3.1. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”**

- *Xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực cho thanh niên*:

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030. Tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích thanh niên tự học tập, học tập suốt đời và phát huy tinh thần hiếu học.

Triển khai đăng ký danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” phù hợp với tình hình thực tiễn từng đơn vị. Đẩy mạnh việc thành lập ở các cấp mô hình Câu lạc bộ Học sinh 3 tốt; số hoá dữ liệu và phương thức xét chọn các danh hiệu khối trường học; nghiên cứu các hình thức phát huy sau tuyên dương.

- *Chăm lo, hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học*:

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào giảng dạy và học tập. Duy trì, thành lập mới các đội hình tình nguyện hướng dẫn chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong việc dạy và học.

Triển khai hiệu quả các hoạt động “Tiếp sức đến trường”. Triển khai các công trình, phần việc thanh niên thiết thực hỗ trợ học sinh, giáo viên trẻ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn có môi trường giảng dạy, học tập thuận lợi.



- *Tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ thanh niên học tập*: Triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy Tài năng trẻ tỉnh Bình Định giai đoạn 2022 - 2030”. Tham mưu cấp ủy, chính quyền có chính sách đào tạo, bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ, năng lực số cho thanh niên.

### **3.2. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”**

- *Xây dựng, tạo môi trường cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp*:

Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho thanh niên về khởi nghiệp, lập nghiệp; các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ Đoàn, Hội các cấp trong nhiệm vụ đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Kết nối thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp với các doanh nghiệp.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, tư vấn về kiến thức, pháp lý cho thanh niên khởi nghiệp. Chú trọng triển khai các giải pháp hỗ trợ cho thanh niên khó khăn vươn lên phát triển kinh tế.

- *Chăm lo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp*:

Tiếp tục xây dựng các mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, kết nối thanh niên với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng. Đẩy mạnh việc hỗ trợ chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Tổ chức các triển lãm, hội chợ sản phẩm khởi nghiệp, các hoạt động xúc tiến thương mại giới thiệu sản phẩm tới doanh nghiệp và xã hội.

Triển khai các giải pháp trong tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh bậc THCS đến THPT. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, công an, bộ đội xuất ngũ, thanh niên xuất khẩu lao động. Ứng dụng chuyển đổi số trong tư vấn đào tạo nghề và tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

- *Tham mưu chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp*: Phối hợp với các ngành, các cấp xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, về đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Tổ chức giám sát các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, khởi nghiệp đối với thanh niên. Triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2022 - 2030”. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn, Quỹ quốc gia về việc làm, Quỹ Hỗ trợ Thanh niên Bình Định khởi nghiệp, lập nghiệp, vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội và vận động các nguồn vốn xã hội hóa để hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế.

### **3.3. Chương trình đồng hành với thanh niên rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần**

- Xây dựng môi trường thân thiện, tích cực cho thanh niên rèn luyện, phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần: Giới thiệu, phổ biến các tác phẩm văn hóa nghệ thuật có giá trị nhân văn cao bằng nhiều hình thức trên internet. Tuyên truyền các ấn phẩm văn hóa đáp ứng đời sống tinh thần của thanh niên.

- Chăm lo, hỗ trợ thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần:

Triển khai đa dạng các hoạt động chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên công nhân, thanh niên khu công nghiệp. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho thanh thiếu niên về tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích; bài trừ tệ nạn xã hội, phong tục tập quán lạc hậu.

- Tham mưu chính sách, pháp luật cho thanh niên: Tích cực tham gia giám sát và phát huy thanh niên tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên.

## **4. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng**

### **4.1. Công tác phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh:**

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại các trường THCS và Tiểu học.

- Tiếp tục hướng dẫn, triển khai hiệu quả phong trào “*Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy*”. Tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi nhân dịp các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của Đảng, Đoàn, Đội.

### **4.2. Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng**

- Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “*Vì đàn em thân yêu*” giai đoạn 2023 - 2027. Tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để sửa chữa và xây mới các điểm trường, điểm sinh hoạt, vui chơi; trao tặng nhà khăn quàng đỏ, tủ sách, không gian đọc sách, các công trình nước sạch, nhà vệ sinh thân thiện cho thiếu nhi.

- Tổ chức các hoạt động, mô hình bền vững trong đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ, nâng cao thể chất và tinh thần cho trẻ em, nhất là trẻ em yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn.

- Định hướng và tổ chức tốt các hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi; trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học; chú trọng hướng dẫn các em tiếp cận sử dụng Internet phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh. Tiếp tục triển khai các giải pháp tuyên truyền, bồi dưỡng cho thiếu nhi kỹ năng phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích; phòng, chống bạo lực, xâm hại và những hành vi nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, sức khỏe tinh thần, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; đầu tư xây dựng hệ thống bể bơi chống đuối nước cho thanh thiếu nhi.

**4.3. Công tác bảo vệ trẻ em và thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em:** Triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 - 2027”. Duy trì gặp gỡ thành viên “Hội đồng Trẻ em”. Triển khai các hoạt động bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên không gian mạng. Hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích và sử dụng lao động trẻ em trái quy định của pháp luật.

## **5. Công tác quốc tế thanh niên**

- Phối hợp khai thác các chương trình, dự án quốc tế để thu hút nguồn lực thực hiện các chương trình phát triển thanh thiếu nhi, hỗ trợ học sinh chuẩn bị đi du học, các hoạt động tình nguyện, an sinh vì cộng đồng.

- Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu niên Bình Định giai đoạn 2022 - 2030”.

## **6. Công tác xây dựng Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên**

### **6.1. Công tác cán bộ đoàn**

- Tổ chức khen thưởng, động viên kịp thời đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở xuất sắc. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy định về chế độ tự học tập đối với cán bộ Đoàn các cấp giai đoạn 2023 - 2027; thực hiện nghiêm túc chủ trương “1 + 2” giai đoạn 2023 - 2027.

- Thực hiện các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện nề nếp công tác của cán bộ Đoàn hướng đến việc xây dựng phong cách cán bộ Đoàn trong từng khối đối tượng. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đối tượng cán bộ Đoàn cơ sở theo từng lĩnh vực, địa bàn.

- Thực hiện Quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2027 - 2032. Thực hiện tốt công tác bố trí, luân chuyển cán bộ Đoàn trong hệ thống tổ chức Đoàn. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục rà soát, tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp luân chuyển

cán bộ Đoàn quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn đảm bảo phù hợp với năng lực, vị trí việc làm và đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

**6.2. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn:** Đổi mới nội dung sinh hoạt chi đoàn, đoàn cơ sở theo hướng hiệu quả, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong sinh hoạt đoàn. Kiên trì thực hiện chủ trương, giải pháp xây dựng “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, “Chi đoàn mạnh” giai đoạn 2023 - 2027.

**6.3. Công tác đoàn viên:** Tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên mới kết nạp; thực hiện tốt chủ trương “1 + 1”; đẩy mạnh thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”; triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm “Quản lý đoàn viên”.

#### **6.4. Công tác kiểm tra, giám sát**

*Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp bộ Đoàn và của Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2024 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm theo chủ đề công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024; chú trọng kiểm tra, giám sát theo chuyên đề, kiểm tra đột xuất đảm bảo hiệu quả; tăng cường tính đôn đốc, hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” trong công tác kiểm tra, giám sát. Triển khai thực hiện nghiêm túc quy định, hướng dẫn, kế hoạch về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn. Thực hiện rà soát, củng cố, kiện toàn kịp thời bộ máy làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp.*

#### **6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên**

Kiên trì thực hiện phương châm Đoàn mạnh, Hội rộng; đa dạng hóa hoạt động Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam để mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; chú trọng kết nối và phát huy vai trò của tài năng trẻ trên các lĩnh vực; huy động các nguồn lực xã hội chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh niên, tiếp tục triển khai mô hình “Những người bạn của Đoàn”.

### **7. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị**

- Duy trì hoạt động thường xuyên và thực hiện cơ chế kết nối, liên thông thông tin trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cấp.

- Đẩy mạnh tạo nguồn, giới thiệu, phát triển đảng viên mới từ đoàn viên ưu tú là học sinh, sinh viên, công nhân, lao động trẻ. Các cấp bộ Đoàn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu do cấp ủy giao về kết nạp đảng viên mới từ đoàn viên.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát và phản biện xã hội; Thực hiện kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát; kịp thời khắc phục những hạn chế, bất cập; phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, hiệu quả.

## **8. Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo**

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo trong toàn hệ thống; thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng chương trình hoạt động của từng cấp bộ đoàn. Thường xuyên đánh giá về các hoạt động lớn, các phong trào do tổ chức Đoàn, Hội, Đội triển khai.

- Triển khai nhiều giải pháp mới, sáng tạo, hiệu quả trong vận động nguồn lực để bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên. Xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên với đội ngũ văn nghệ sỹ, người có ảnh hưởng trong xã hội để truyền thông về các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.

- Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, quy trình nhanh chóng, chính xác, gắn khen thưởng với công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình. Bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện phương thức đánh giá tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

## **V. HOẠT ĐỘNG CẤP THỊ XÃ TỔ CHỨC**

1. Tổ chức các hoạt động “Tình nguyện mùa đông năm 2023 – Xuân tình nguyện năm 2024” (tháng 1/2024);

2. Tổ chức các hoạt động chào mừng 74 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên. (tháng 1/2024).

3. Tổ chức Ngày hội vì bạn và Lễ phát động tuần lễ “*Li xì heo đất trao góc học tập giúp bạn học tốt*” lần thứ X, năm 2024 (tháng 1/2024).

4. Tổ chức các hoạt động “*Mừng Đảng - Mừng xuân*”, “*Tết yêu thương - ấm tình chiến sĩ*” năm 2024 (tháng 2/2024).

5. Tổ chức giải đá học sinh các trường THPT trên địa bàn thị xã năm học 2023 - 2024 (Tháng 2/2024).

6. Tổ chức ra quân thực hiện các hoạt động “*Tháng Thanh niên*” và xây dựng “Nhà nhân ái” năm 2024 (tháng 3/2024).

7. Chương trình “*Tháng 3 Biên giới*” năm 2024 (tháng 3/2024).

8. Tổ chức các hoạt động chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2024); gặp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ; tổ chức Chương trình Gặp mặt đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền với đoàn viên thanh thiếu nhi (tháng 3/2024).

9. Tổ chức Ngày hội đọc sách năm học 2024 (tháng 4/2024).

10. Tổ chức Chương trình thanh niên tham gia phát triển du lịch thị xã; Xây dựng mô hình du lịch xanh “*3 tốt – 3 không*” (tháng 4/2024).

11. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (tháng 5/2024).

12. Tổ chức Hành trình “*Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng*” (tháng 5/2024).

13. Tổ chức học tập, tham quan mô hình phát triển kinh tế trong thị xã (tháng 5/2024).

14. Chỉ đạo Hội LHTN Việt Nam tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam thị xã Hoài Nhơn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 (tháng 6/2024)

15. Tổ chức Chiến dịch “*Thanh niên tình nguyện hè năm 2024*”; Chương trình “*Tiếp sức mùa thi*”; cụ thể: chiến dịch “*Mùa hè xanh*”, “*Kỳ nghỉ hồng*”, “*Hoa phượng đỏ*”, “*Hành quân xanh*”; tổ chức Chiến dịch “*Hãy làm sạch biển*” và các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2024 (tháng 6,7,8/2024).

16. Tổ chức Hội thi Tin học trẻ toàn thị xã (tháng 6/2024).

17. Tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2024 (tháng 6/2024).

18. Phối hợp tổ chức “*Diễn đàn trẻ em cấp thị xã*” năm 2024 (tháng 6/2024).

19. Tổ chức Chương trình Trại hè văn hóa truyền thống thiếu nhi thị xã Hoài Nhơn và tham gia Trại hè thiếu nhi cấp tỉnh (tháng 6, 7/2024).

20. Hoạt động tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, triển khai mô hình “*Đôi rác lấy cây xanh*” (tháng 7/2024).

21. Phối hợp tổ chức giải bóng đá cho Thiếu niên nhi đồng (tháng 7/2024).

22. Tổ chức “*Lễ thấp nển tri ân*” (tháng 7/2024).

23. Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội (tháng 8/2024).

24. Tổ chức chương trình “*Cùng bạn đến trường*” (tháng 9/2024).

25. Tổ chức Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông (tháng 9/2024).

26. Tổ chức “*Đêm hội trăng rằm*” (14/8 Âm lịch).

27. Tổ chức Chiến dịch “*Thanh niên xung kích mùa bão, lũ*” năm 2024 (tháng 10/2024).

28. Chỉ đạo tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng 68 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2024) (tháng 10/2024).

29. Tổ chức các hoạt động “*Hãy làm sạch biển*”, “*Ngày thứ 7 tình nguyện*” (thường xuyên), “*Ngày chủ nhật xanh*” đồng loạt tổ chức.

**30.** Tham gia các hoạt động của Tỉnh đoàn tổ chức.

## **VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Cấp thị xã**

- Xây dựng các kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2024. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn xây dựng chương trình công tác năm 2024; hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai, thực hiện chương trình công tác năm.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp bộ đoàn triển khai chương trình công tác đã đề ra đạt kết quả cao nhất.

- Hướng dẫn tổng kết các chương trình, hoạt động lớn và các nội dung mới gắn với chủ đề năm và nội dung trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai chương trình Nghị quyết lớn và các nội dung trọng tâm trong năm.

- Tiếp tục tham mưu cho Thị ủy, phối hợp UBND thị xã tạo cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi cho các cấp bộ Đoàn triển khai chương trình công tác; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội hỗ trợ thực hiện chương trình công tác.

### **2. Cấp cơ sở**

- Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Hoài Nhơn năm 2024 xây dựng chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

- Các kế hoạch hoạt động phải đảm bảo thiết thực, an toàn, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh thiếu nhi; hướng đến giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên thanh thiếu nhi và những việc mới, việc khó tại địa phương, đơn vị.

- Thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo về Ban Thường vụ Thị đoàn thông qua Văn phòng Thị đoàn (*báo cáo tháng gửi chậm nhất vào ngày 10 hàng tháng, báo cáo quý I, 6 tháng đầu năm, 9 tháng đầu năm báo cáo năm gửi chậm nhất vào ngày 10 của tháng cuối quý*).

Trên đây là Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thị xã Hoài Nhơn năm 2024, Ban Thường vụ Thị đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện.